

ประกาศธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้อำนาจไว้จริงและขอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ชีดี เเรดดีเครดิต* เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ (อัตราสูงสุดถึงอัตราสูงสุด)	อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันสูงสุด 25% ต่อปี**		
1.1 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด 1.2 ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนดโปรแกรม เงินสดพร้อมคืน หรือ โปรแกรมพิเศษอื่น (ถ้ามี) 1.3 อัตราดอกเบี้ยคิดค่าปรับ	อัตราดอกเบี้ยคิดค่าปรับเท่ากัน อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ระบุไว้ตามสัญญา และดอกเบี้ยส่วนเพิ่มอีกไม่เกิน 3% ต่อปี รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินเกินไม่เกิน 25% ต่อปี		
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแก่หน่วยงานราชการ	...ไม่มี...		
2.1 ค่าอากรแสตมป์	...ไม่มี...		
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น	ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร (ทุกธนาคารที่สามารถหักบัญชีได้) ...ไม่มี...		
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน	ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซีทีแบงก์ ...ไม่มี...		
	ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซีทีแบงก์ ...ไม่มี...		
	ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารซีทีแบงก์ ...ไม่มี...		
	ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารซีทีแบงก์ ...ไม่มี...		
	ชำระที่โดยเช็คหรือเช็คทางไปรษณีย์ ...ไม่มี...		
	จุดรับชำระเคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น ๆ	ค่าธรรมเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	ค่าธรรมเนียม ในเขตต่างจังหวัด
	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	30 บาท / รายการ	50 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	50 บาท / รายการ	50 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารทหารไทย	25 บาท / รายการ	45 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	30 บาท / รายการ	40 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	25 บาท / รายการ	25 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารทีทีไอ	15 บาท / รายการ	25 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย	20 บาท / รายการ	20 บาท / รายการ
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10 บาท / รายการ	15 บาท / รายการ
	ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต)	ค่าธรรมเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	ค่าธรรมเนียม ในเขตต่างจังหวัด
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	20 บาท / รายการ	25 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	15 บาท / รายการ	20 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	15 บาท / รายการ	30 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารทหารไทย	15 บาท / รายการ	15 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	15 บาท / รายการ	15 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ให้บริการเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)	20 บาท / รายการ	20 บาท / รายการ
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ให้บริการเฉพาะช่องทางเอทีเอ็มเท่านั้น)	10 บาท / รายการ	15 บาท / รายการ
	บมจ.ธนาคารทีทีไอ (ให้บริการเฉพาะช่องทางเอทีเอ็มเท่านั้น)	10 บาท / รายการ	10 บาท / รายการ
	ชำระที่จุดบริการชำระเงิน และอื่น ๆ	ค่าธรรมเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	ค่าธรรมเนียม ในเขตต่างจังหวัด
	เดบิตเตอร์เชอร์วิส	15 บาท / รายการ	20 บาท / รายการ
	เอ็มเปป/สเคป	10 บาท / รายการ	10 บาท / รายการ
	โลคัส	10 บาท / รายการ	10 บาท / รายการ
	ที่ทำการไปรษณีย์	10 บาท / รายการ	15 บาท / รายการ
	ทรู วัลเลย์ (แคปิตอล)	7 บาท / รายการ	7 บาท / รายการ
	3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต	...ไม่มี...	
	3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)	...ไม่มี...	
	3.4 ค่าติดตามวงกตตามหนี้	50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีค้างชำระเป็นงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าเป็นงวด ไม่คิดค่าติดตามวงกตหนี้หากหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1,000 บาท (มีผลบังคับตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)	
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร	...ไม่มี...		
4.1 ค่าติดตามวงกตตามหนี้	...ไม่มี...		
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีผิดนัด	...ไม่มี...		
4.3 ค่าออกบัตรใบกรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรใบในการเบิกถอน)	200 บาท / ครั้ง		
4.4 ค่าผ่อนชำระงวดบัญชีของแต่ละงวด (ทุกครั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยครั้งที่ 1 ให้ยกเว้นเงินในงวดบัญชีในแต่ละงวด)	50 บาท / ครั้ง (ต้องงดการสูญรอบบัญชี)		
4.5 ค่าธรรมเนียมประจำตัวบัตรใบพกพาแทนรหัสเดิน (กรณีใช้บัตรใบในการเบิกถอน)	...ไม่มี...		
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ	...ไม่มี...		
<p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินในบัญชี สำหรับผู้ถือบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต รายใหม่เท่านั้น - **อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดจากผู้ตามสัญญาที่อาจแตกต่างกัน ซึ่งระบุไว้ในอัตราสูงสุด ทั้งนี้ผู้ถือบัญชีชีดี เเรดดีเครดิตที่ต่ำกว่าที่ประกาศไว้เป็นครั้งคราวตามอัตราส่งเสริมการขาย (Promotion rate) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับรายการเบิกเงินสดหรือการโอนเงินเป็นครั้งคราว โดยมีการควบคุมระยะเวลาไว้แน่นอน และอัตราดังกล่าวใช้บังคับกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินเชื่อส่วนบุคคลที่เงินต้นหรือเงินต้นบวกดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี (effective rate) และจะขึ้นอยู่กับวงกตบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต - ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ - ลูกค้าสามารถขอใช้บริการชำระโดยหักบัญชีธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 - ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.4 และ 4.1 เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน ซึ่งธนาคารฯ จะไม่เรียกเก็บจากลูกค้าซ้ำซ้อนกัน - ค่าธรรมเนียมในข้อ 3.4 เป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราจริงที่ผู้ใช้บริการกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการแต่ละราย ผู้ให้บริการจะทำการเดินค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน ณ จุดให้บริการ (เฉพาะข้อ 3.1) - เงินในการให้บริการและจำนวนเงินสูงสุดที่รับชำระต่อเดือนรายการขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการแต่ละราย กรุณาสอบถามที่จุดรับชำระเงินโดยตรง หรือ ชีดีโอบี แบงก์ โทร. 1588 - ค่าธรรมเนียมดังกล่าว อาจปรากฏในสื่อส่งเสริมการขาย หรือ ใบปลิว ซึ่งอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชีดีโอบี แบงก์ โทร. 1588 หรือที่เว็บไซต์ - ช่องทางการให้บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติและเช็คที่ผ่านช่องทางธนาคารอื่น สำหรับบัตรเครดิตชีดีและบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น - ช่องทางการชำระเงินที่เครื่องเอทีเอ็มและตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติจะให้บริการตั้ง วันที่ 5 มกราคม 2567 เท่านั้น - กรณีชำระเงินที่สาขาต่างจังหวัด ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับยอดชำระส่วนเกินกว่า 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ - ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่จุดบริการชำระเงินเอ็มเปป/สเคปเป็น 15 บาท/ รายการ - ช่องทางการให้บริการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นๆ/ธนาคารที่เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตชีดีและบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เท่านั้น - ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2567 ช่องทางการให้บริการที่ชำระเงินที่จุดบริการตัวแทนรับชำระเงินอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตชีดีและบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต อาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่รวมผู้ใช้บริการชำระเงินที่ชำระเงินที่จุดบริการตัวแทนรับชำระเงินอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตชีดีและบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต อาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ - ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางทางการชำระเงินอื่น ๆ ที่ธนาคารได้แจ้งไว้ก่อนหน้า - ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 ช่องทางการให้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR PromotPay สำหรับบัตรเครดิตชีดีและบัญชีชีดี เเรดดีเครดิต อาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ - ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางชำระเงินอื่น ๆ ที่ธนาคารได้แจ้งไว้ก่อนหน้า <p>* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ชีดีคูปองที่โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลไปประเทศไต้หวัน ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")</p> <p>ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ชีดี" โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธนาคารยูโอบี ที่รับอนุญาตจากบริษัท ยูโอบีเคอร์เนล จำกัด "CIU" / ชีดี "Cibbank" / ชีดีแบงก์ "Citigroup" / ชีดีกรุ๊ป" ตีพิมพ์ในหนังสือแนบ และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการค้าของ</p>			

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

(นาย สัน อนุช) กรรมการผู้จัดการใหญ่

